

**Phân Tích Khách Quan
Thành Phố Huntington Beach
Dự Luật A**

Dự Luật A được đệ trình cho các cử tri bởi Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach và sẽ sửa đổi Bộ Luật Thành Phố Huntington Beach để thiết lập Thuế Kinh Doanh Cần Sa mà sẽ áp dụng cho các cơ sở kinh doanh cần sa thương mại có thể hoạt động ở Huntington Beach, như được định nghĩa trong sắc lệnh được đề xuất.

Sơ Lược

Vào Ngày 1 Tháng Ba, 2022, Hội Đồng Thành Phố Huntington Beach đã chấp thuận việc đệ trình một sắc lệnh cho sự chấp thuận của cử tri để sửa đổi Bộ Luật Thành Phố Huntington Beach ("HBMC") để thiết lập một loại thuế đặc biệt mà sẽ áp dụng cho các cơ sở kinh doanh cần sa thương mại có thể hoạt động ở Huntington Beach. Sắc lệnh sẽ thiết lập cả (i) một thuế suất không vượt quá 6% thuế đặc biệt địa phương trên doanh thu gộp nhận được bởi bất kỳ cơ sở kinh doanh bán lẻ cần sa nào; và (ii) một thuế suất không vượt quá 1% thuế đặc biệt địa phương đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh cần sa nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trồng trong nhà, sản xuất, thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, và phân phối. Thuế đặc biệt phải được chấp thuận bởi 2/3 số cử tri ở Huntington Beach, số tiền thu được từ thuế đó sẽ được gửi vào một quỹ đặc biệt của Thành Phố dành cho các dịch vụ cảnh sát vì sự an toàn công cộng, sức khỏe hành vi và ngăn ngừa tình trạng vô gia cư, cũng như các chương trình và dịch vụ can thiệp. Thuế đặc biệt này sẽ được đệ trình tại một cuộc bầu cử đặc biệt được hợp nhất với Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Toàn Tiểu Bang vào Tháng Sáu của Năm 2022.

Hội Đồng Thành Phố không thể bãi bỏ loại thuế đặc biệt này, hay đặt bất kỳ mức thuế được điều chỉnh nào vượt quá mức thuế tối đa.

Dự Luật

Nếu được thông qua, Dự Luật A sẽ sửa đổi HBMC để đánh thuế đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh cần sa thương mại như được định nghĩa trong sắc lệnh được đề xuất. Thuế sẽ được áp dụng ngay cả khi cơ sở kinh doanh hoạt động bất hợp pháp; tuy nhiên, Dự Luật không ủy quyền hoặc cho phép hoạt động kinh doanh được xem là bất hợp pháp. Số tiền từ Thuế Kinh Doanh Cần Sa được đề xuất sẽ được gửi vào một quỹ đặc biệt của Thành Phố chỉ được sử dụng cho các dịch vụ cảnh sát vì sự an toàn công cộng, sức khỏe hành vi và ngăn ngừa tình trạng vô gia cư, cũng như các chương trình và dịch vụ can thiệp. Số tiền thuế sẽ phụ thuộc vào doanh thu gộp của cơ sở kinh doanh đó. Thuế được áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh cần sa thương mại, và không phải là thuế bán hàng được áp dụng đối với các bệnh nhân đủ điều kiện hoặc những người chăm sóc chính.

Dự Luật đặt ra các mức thuế có thể được điều chỉnh định kỳ bởi Hội Đồng Thành Phố, miễn là các mức thuế không vượt quá mức thuế tối đa đã được chấp thuận bởi cử tri. Thuế Kinh Doanh Cần Sa sẽ được trả trong các khoản nợ thuế, trên cơ sở hàng tháng và nếu không trả đúng hạn sẽ dẫn đến một số khoản tiền phạt và hình phạt tăng dần.

Dự Luật A cần có sự chấp thuận bởi 2/3 số cử tri. Một phiếu bầu "có" cho Dự Luật A sẽ thiết lập Thuế Kinh Doanh Cần Sa tại Huntington Beach nếu việc kinh doanh cần sa thương mại được cho phép. Một phiếu bầu "không" phản đối Dự Luật A sẽ không thiết lập thuế như vậy.

Phần tường trình trên đây là bản phân tích khách quan về Dự Luật A. Bản sao của văn bản của sắc lệnh được đề xuất này có sẵn trong Văn Phòng Lục Sự Thành Phố, các thư viện công cộng, và trên trang mạng của Thành Phố tại <https://huntingtonbeachca.gov/>. Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc Văn Phòng Lục Sự Thành Phố theo số (714) 536-5227.

chữ ký/ Mike Vigliotta
Trưởng Phó Luật Sư Thành Phố